

Bức thư tri ân và cảm tạ

*Bà Lê Thị Thu Cúc với liệu pháp phản xạ thần kinh*

8524 Bellaire # C - Houston, Texas 77036

Tel: (713)777 - 8948, Cell phone: (713) 829 - 1686

**Kính gửi: Bà Lê Thị Thu Cúc, vị lương y của Bộ môn  
Liệu pháp phản xạ thần kinh.**

Tôi tên: **Vương Ngọc Mỹ**, bị bệnh tiểu đường nặng mà không hay, khi được bác sĩ phát giác thì lượng đường trong máu lên quá cao tới 432, tôi phải nhập viện ngay.

Bác sĩ dạy phải kiên cử rất nhiều món, chỉ được phép ăn rau trái và các món trong bản lược kê mà bác sĩ đưa cho, thậm chí phải kiêng cả các món bánh làm bằng bột và cơm nữa.

Tôi cứ ăn được 1 tháng thì tình trạng sức khỏe tôi bị tụt xuống trầm trọng và vì cơ thể bị suy yếu nên bệnh tê thấp xâm nhập hoành hành cơ thể tôi dữ dội, tay chân bị tê như có cả ngàn con kiến châm chích, đau nhức không chịu nổi và lại ngứa, nóng rát da, hai bàn chân lúc nào cũng bị lạnh không có sức để đi, bắp vế và bắp chuối bị teo, hai mắt mờ, chói, chảy nước mắt, không đọc báo được, tóc bạc trắng, lại thêm chứng tiêu đêm không sau ngủ được, tôi bị sụt 30 lbs. Bác sĩ cho biết đó là biến chứng của bệnh tiểu đường gây ra.

Tôi đến với Bà Thu Cúc được 3 tháng thì bệnh tình thuyên giảm được 80%; hai bàn chân ấm lại, bắp thịt hai chân nở ra, hết nóng rát và ngứa, và không còn như bị châm chích nữa, hai tròng đen mắt long lanh, tròng trắng trong lại, nói chung hai mắt có thần hơn và đọc được vài trang báo, gân đỏ tan dần mắt sáng lại, tóc đen lại tận chân tóc. Hiện nay lượng đường trong máu đã xuống gần như bình thường chỉ ở mức 120- 1110 và 90. Sức khỏe tôi được phục hồi hoàn toàn, da dẻ hồng hào, ngực nở nang và lên cân. Lúc tôi đang bệnh thì nhiều người không nhận ra tôi vì quá xanh xao gầy yếu, bây giờ thì tôi thấy yêu đời, thích làm việc lặt vặt trong nhà. Nói chung, nhờ sự ân cần chăm sóc của Bà Thu Cúc, mà tôi mới có được như ngày hôm nay. Điều quan trọng là hình như trong cơ thể tôi có thêm sức đề kháng, bởi vì trước kia tôi là người dễ bị đau ốm, cảm

cúm mỗi khi trái nắng trở trời. Vậy mà những lúc gần đây dù mưa hay nắng, nóng hay lạnh tôi vẫn khỏe mạnh trong khi những người trong gia đình đều không sao tránh được những trận cảm cúm.

Tôi viết bức thư này, để cảm tạ lòng từ tâm tận tình cứu chữa của một vị lương y giàu lòng nhân ái hết lòng chăm sóc bệnh nhân, và cũng để mách giúp bà con đồng hương ai có cùng một căn bệnh như tôi hãy đến với bà để được bà tận tâm cứu chữa trị khỏi những căn bệnh ngặt nghèo.

Xin nói thêm là hầu hết gia đình tôi: Gồm má tôi ở California, em tôi, các con dâu và cháu nội tôi đều đến với Bà, mỗi người mỗi bệnh trạng khác nhau đều được bà cứu chữa khỏi hẳn những căn bệnh khá trầm trọng mà tâm tư mỗi người đều nặng trĩu lo âu bấy lâu nay.

Xin cầu chúc bà đạt được nhiều thành quả trong việc cứu nhân độ thế.

**Kính**

**Vương Ngọc Mỹ**

**Tel: (713) 466 - 5768**